



ผศ.ดร.ปาริฉัตร ตู่ตา  
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

## “การปรับตัวปรับใจรับวิกฤต Covid 19”

ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา นับจากการแพร่ระบาดของไวรัส “โควิด-19” ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากประเทศจีน ภาครัฐมีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส ไม่ว่าจะเป็นการ ‘อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ’ หรือ ‘เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)’ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายประการซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมอย่างคาดไม่ถึงว่าในหนึ่งวันหนึ่งจะมีการประกาศปิดเมือง (Lock down) ห้ามมีการเคลื่อนย้ายคนจากพื้นที่ต่าง ๆ การปิดสถานบันเทิง ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา และพื้นที่ส่วนกลางอีกมากมาย เพื่อลดการรวมตัวของผู้คน รวมทั้งการปรับระบบการทำงานเป็นระบบการทำงานที่บ้าน (Work from Home) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงคนทำงานและระบบงานเข้าด้วยกันปรับระบบการทำงานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้คนทำงานสามารถทำงานได้แม้ทำงานอยู่ที่บ้าน ลดการเดินทางและลดการสัมผัสกับเชื้อโรคให้น้อยที่สุด ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันรวดเร็ว ท่ามกลางความสับสนของผู้คนในสังคม เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นและไม่มีใครคาดคิดมาก่อน

การบริหารจัดการองค์การในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส “โควิด-19” เป็นการบริหารในภาวะวิกฤตที่ต้องตัดสินใจด้วยความรวดเร็วและมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดคำถามมากมายต่อมาตรการและแนวทางการปฏิบัติที่กำหนดออกมาอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม ณ เวลานี้ไม่ใช่เวลาของการตั้งคำถามกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนเพื่อร่วมกันฝ่าภาวะวิกฤตในครั้งนี้ต่างหากคือกุญแจสำคัญในการไขปัญหานี้ ดังนั้นสิ่งแรกที่ทุกคนควรกระทำเพื่อตนเองและสังคมคือ “การปรับใจ” ให้อยอมรับสถานการณ์และกระตุ้นถามตัวเองให้ทบทวนถึงความพร้อมในการปรับตัวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เราจะอยู่รอดได้อย่างไรคือคำถามที่ควรทบทวนและถามตัวเอง ในฐานะผู้สอนระบบการเรียนการสอนแบบเดิมจะถูกทดแทนด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เราพร้อมรึยังที่จะปรับการจัดการเรียนการสอนไปตามแนวทางดังกล่าว คำถามนี้มาพร้อมกับการจัดหาอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก การอบรมพัฒนาผู้สอน การเตรียมผู้เรียน การปรับกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมและสถานการณ์ โดยมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ อยากให้ทุกคนมองวิกฤตให้ครั้งนี้เป็นความท้าทายที่ทุกคนต้องก้าวผ่านไปให้ได้ สิ่งนี้จะช่วยปรับมุมมองแนวคิดของเราให้เกิดการเรียนรู้และพร้อมรับกับสถานการณ์ในทุกรูปแบบ และไม่ว่าอย่างไรเชื่อว่าเราชาวคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งยึดโยงด้วยความรัก ความผูกพัน โยงใยเป็นครอบครัวเดียวกันจากความหลากหลายสู่ความเป็นหนึ่ง “From diversity to unity” พร้อมจะช่วยเหลือสังคมและขับเคลื่อนองค์กรให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

สุดท้ายนี้ ดิฉันในฐานะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นแนวหน้าในการสู้รบในศึกสงครามไร้ตัวตนในครั้งนี้ มีกำลังใจที่เข้มแข็งและ ขอให้ทุกคนสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี



Huso Family : Unity of Power  
We walk together



<http://www.huso.tsu.ac.th>  
e-mail : [husotsu@gmail.com](mailto:husotsu@gmail.com)  
<http://www.facebook.com/huso.tsu>